

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ศาลอาญา ๔.๐ ตอบสนองคนกรุง” จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
๒. “นายกอบต.บ้านใหม่รายงานตัวฝากขังผิด๒ คดีรับรองเอกสารเท็จ โยงทั้วรฉาวแม่ฮ่องสอน” จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
๓. “อนันต์ รับข้อหาสมคบฟอกเงินขอ ๖๐ วัน ยื่นสู้คดี” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด

# ศาลอาญา 4.0 ตอบสนองคนกรุง

## นำระบบยื่นฟ้องผ่านออนไลน์ประเดิมด้วยคดีแพ่ง

ปัจจุบันต้องยอมรับสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร ยิ่งช่วงเด็กนักเรียน นักศึกษาเปิดเทอม การจราจรช่วงเช้า สายบ่าย เย็น เป็นอัมพาตเกือบทุกเส้นทาง ยังมีฝนตกกระหน่ำซ้ำ หยอดสนธิทการจราจร ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ทำให้หลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ที่มีเวลาปิดแบบตรงเวลา ไม่ค่อยจะเปิดรอสำหรับประชาชนที่จะมาติดต่อราชการทั้งที่ติดกับสภาพจราจร

หน่วยงานราชการศาลอาญาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับทราบปัญหาของคน



กรุงเทพฯ ทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัล หรือที่เรียกกันง่ายๆ ไทยแลนด์ 4.0 ทางคณะผู้บริหารศาลทั่วประเทศจึงมีแผนนโยบายที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับการปรับตัวของคนกรุง ในการใช้บริการออนไลน์มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการแก้ไขข้อกฎหมายระเบียบการยื่นเอกสารต่างๆ ทั้งคำฟ้อง คำร้องโต้สวน หนังสือพยาน หนังสือแต่งตั้งทนาย ฯลฯ โดยให้สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Filing

โดยล่าสุด เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นายอริคม อินทุพุติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ได้แถลงข่าวความคืบหน้า “การยื่นและส่งคำ

คู่ความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-ling) และระบบบันทึกการพิจารณาคดีโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Hearing) และยังมีคณะผู้พิพากษาที่ดูแลและควบคุมการดำเนินระบบ e-ling.coj.go.th นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม นายพิเชษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายธนารักษ์ เนาวรรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายเดชา อูยลพงษ์ เลขาธิการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และนางสุรชาติพญ์ จุลมนต์ ทิศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

นายอริคม อินทุพุติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-ling ว่า e-ling นี้ทางศาลยุติธรรมได้เริ่มดำเนินการทดลองใช้มาตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดย

ศาลยุติธรรม ซึ่งเพิ่มเติมว่า ด้วยระบบนี้ยังต้องเข้มงวดในข้อกำหนดต่างๆ หากประชาชนทั่วไปจะใช้เกรงว่าจะไม่เข้าใจในระบบ ทางศาลยุติธรรมจึงเปิดให้ทนายความเป็นผู้ลงทะเบียนทดลองใช้ไปก่อน และเมื่อการดำเนินโครงการนี้ได้ผลดีแล้วอาจจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาดำเนินการทาง e-filing นี้เองได้เลย

นอกจากนี้ ในส่วนของการป้องกันไวรัส และโปรแกรมเมอร์ที่จะเจาะระบบเข้ามานั้น ทาง นายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้ตอบข้อสงสัยของผู้สื่อข่าวว่า ในเรื่องของการโจมตีจากโปรแกรมเมอร์หรือไวรัสต่างๆ ที่มีอยู่จำนวนมากในโลกออนไลน์นั้น ระบบของศาลยุติธรรมเองมีการแบ่งส่วนการป้องกันไว้ชัดเจน โดยแยกระบบออกเป็น 2 ส่วน




เริ่มที่ 3 ศาล ก่อน คือ ศาลแพ่งรัชดา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลแพ่งธนบุรี โดยจะใช้พิจารณาคดีแพ่งสามัญ กับคดีผู้วิจริต (บัตรเครดิตรูด) ก่อนและคาดว่าจะขยายสู่คดีอื่นๆ ต่อไป ซึ่งการดำเนินการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้องค์ศาลยุติธรรม ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพราะสภาพปัจจุบันในกรุงเทพมหานครยังไม่สะดวกกับการเดินทาง อีกทั้งทางศาลต้องการลดการหอบเอกสารต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ การดำเนินงานต่างๆ ทางศาลยุติธรรมยังคงดำเนินการตามข้อกำหนดภายในส่วนของระบบ e-filing เรวกก็ได้แก้ไข พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2558 โดยแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และทำนประธานศาลฎีกา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ได้ออกข้อกำหนดว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านม

ด้าน นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษก

คือ เรื่องระบบที่ออนไลน์สู่ภายนอกหรืออินเทอร์เน็ต กับระบบภายในศาลหรืออินทราเน็ต โดยการดำเนินงานของ e-filing จะเข้าสู่ระบบศาลได้แค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้น และจะมีเจ้าหน้าที่ที่คัดกรองข้อมูลลงสู่คกลาง จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบภายในของศาลได้เลย ที่สำคัญจะมีการตรวจคัดข้อมูลก่อนนำไปใช้ในระบบภายในทุกครั้ง จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะอยู่ในระบบของศาลยุติธรรมเท่านั้น ใครไม่สามารถมานำเอาออกไปได้

และนี่เป็นอีกหนึ่งขั้นของประเทศไทย 4.0 ที่วันนี้ระบบยุติธรรมของไทยกำลังพาคนไทยก้าวสู่โลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่ช่วงนี้คนกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่ยังคงได้ทดลองใช้ สำหรับคนในต่างจังหวัดคงต้องรออีกสักช่วงหนึ่ง และต่อไปถึงฝนจะตกหนักจนหน้าศาลอาญากลายเป็นเกาะกลางเมือง ก็ไม่สามารถหยุดการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องบัตรเครดิตรูด ได้อีก คนกรุงจะได้ รับสภาพหนักกันทั่วหน้าทุกคนครับ...

	<b>MATCHON</b> <small>FOR COLLECTOR'S USE ONLY</small>	Subject Heading :
Source :	<b>เนชั่นหน้า</b>	
Date : ๒๐ ส.ย. 2560	Page : ๕	No :

**นายกอบต.บ้านใหม่  
 รายงานตัวฝากขังผิด 2  
 คดีรับรองเอกสารเท็จ  
 โขงท้าวภรรยาแม่ฮ่องสอน**

ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ  
 มิชอบกลางช.สีคาม ถ.นครไชยศรี เวลา  
 08.30 น. วันที่ 5 มิ.ย. นี้ นายวสุ  
 ผันเงิน อายุ 48 ปี นายก อบต.บ้านใหม่  
 ผู้ต้องหาคดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบ และ  
 รับรองเอกสารเท็จ ตามประมวลกฎหมาย  
 อาญา มาตรา 157 และ 162 ได้เข้า  
 รายงานตัวต่อศาล หลังจากพนักงาน  
 สอบสวน สภ.บางแม่นาง อ.บางใหญ่  
 จ.นนทบุรี ได้ยื่นคำร้องฝากขังผิดที่ 2  
 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมาเป็นเวลา 12  
 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-14 มิ.ย. เนื่องจากยัง  
 สอบปากคำพยานไม่แล้วเสร็จ และอื่นๆ

สืบเนื่องจากกรณี ที่นายวสุ  
 ผู้ต้องหาได้เซ็นเอกสารรับรองเบิก  
 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ของ อบต.  
 บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ที่  
 จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อปี 59  
 จนเกิดคดีอื้อฉาวกรีกโครมเชื่อมโยง  
 การซื้อบริการทางเพศเด็กหญิงใน  
 จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้หลังจาก  
 นายวสุ ซึ่งได้รับอนุญาตประกันตัวจาก  
 ศาลวงเงิน 400,000 บาทได้เดินทางเข้า  
 รายงานตัวต่อศาลโดยใช้เวลาประมาณ  
 15 นาที ก็เดินทางกลับทันที และศาล  
 นัดให้มารายงานตัวครบกำหนดฝากขัง  
 ผิดที่ 3 วันที่ 15 มิ.ย.นี้ เวลา 08.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดี  
 ท้าวแม่ฮ่องสอนนี้ได้รับความสนใจจาก  
 ประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากการ  
 พาดพิงผู้ว่าราชการจังหวัดถึง 2 ราย  
 แต่เมื่อผลสอบออกมาแล้วปรากฏว่า  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ราย ไม่ได้  
 เกี่ยวข้องกับท้าวภรรยาคนนี้ เนื่องจากทาง  
 สมาชิก อบต.บางคนรับสารภาพว่าไป  
 แอบอ้างชื่อผู้ว่าทะเลเมคเด็ก จนถูกจับ  
 ดำเนินคดี

Source : มติชน

Date : 6 มิ.ย. 2560

Page : 1,3

No: 60195979

‘อนันต์’รับข้อหา  
 สมคบ‘ฟอกเงิน’  
 ขอ60วันยื่นสู้คดี  
 ‘อนันต์ อัครโกคิน’เข้าพบดีเอสไอ  
 รับทราบข้อหาสมคบกันฟอกเงิน  
 และร่วมกันฟอกเงิน ให้การปฏิเสธ  
 ปัดรู้จัก‘ศุภชัย’ ขอเวลา 60 วัน  
 เตรียมเอกสารแจง (อ่านต่อหน้า 3)



รับข้อหา - นายอนันต์ อัครโกคิน อดีตผู้บริหารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เข้าพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอ  
 รับข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด โดยให้การ  
 ปฏิเสธ ที่ดีเอสไอ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน

## ต่อจากหน้า 1

### อนันต์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายอนันต์ อัครวโรภิน อดีตผู้บริหารบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิรัช ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นายจรศักดิ์ พุทธาภานุ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับทราบข้อหาพร้อมกัน ฟ้องเงินและสมคบกันฟ้องเงิน ที่ได้จากการยกยอกทรัพย์สินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ทั้งนี้ นายอนันต์ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเร็วกว่ากำหนด จากเดิมพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้นายอนันต์มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ โดยพนักงานสอบสวนใช้เวลาในการสอบปากคำนานกว่า 1 ชั่วโมง

ต่อมาเวลา 11.15 น. นายอนันต์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาว่า รายละเอียดทุกอย่าง ออกมาให้ตนนายความเป็นผู้ชี้แจง เนื่องจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และได้มารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณดีเอสไอที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ยุติธรรม โปร่งใส และแจ้งสิทธิทุกอย่างให้ได้รับทราบ

"ต้องขอบคุณด้วย ในฐานะประธานบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ ที่อยู่ระหว่างมีการเพิ่มทุนพอดีนักลงทุนต่างประเทศก็มีการตกลงกันว่า จะมีการนำทุนมารวมด้วยประมาณ 17,000 ล้านบาท แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นมาพอดี อย่างไรก็ตาม ขอ

เป็นเห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยอย่างมาก มีรัฐบาลที่ตั้งใจทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ดังนั้น เงินที่เขาจะลงทุนจึงไม่เปลี่ยนแปลง ถึงจะมีข่าวนี้เกิดขึ้น" นายอนันต์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหรือไม่ นายอนันต์กล่าวว่า ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ขอให้ทางนายความเป็นผู้ชี้แจง โดยจะมีการรวบรวมหลักฐานเอกสารมาให้พนักงานสอบสวนภายใน 60 วัน และเมื่อให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง ทั้งนี้ ไม่เคยรู้จักกับนายสุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาและอดีตประธานสหกรณ์คลองจั่นมาก่อน ส่วนกรณีที่ปรากฏภาพเคยเดินด้วยกันภายในวัดพระธรรมกายนั้น ในวัดคนเยอะมากก็เดินกับทุกคน แต่ตัวออกจากวัดก็ไม่เคยพูดกันเลย รวมถึงเรื่องธุรกิจด้วย

นายจรศักดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 กล่าววว่า นายอนันต์ได้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนวันเรียกตามหมายเรียก แสดงถึงเจตนาของนายอนันต์ว่าต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง โดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิทุกอย่างตามกฎหมายให้ทราบ พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและอธิบายข้อกล่าวหาให้นายอนันต์ได้เข้าใจ ทั้งนี้ นายอนันต์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และขอเวลา 60 วัน ในการที่จะเตรียมเอกสารต่างๆ มาชี้แจงตามข้อกล่าวหา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ให้โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่

"เราไม่มีเงื่อนไขอะไรในการปล่อยตัวครั้งนี้ เพราะเขาไม่มีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี ส่วนหลังจากครบ 60 วันแล้ว พนักงานสอบสวนจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เขานำมายื่นให้ ถ้าจำเป็น

ที่เราต้องสอบปากคำนายอนันต์ในประเด็นใดอีก ก็จะต้องเรียกมาสอบปากคำอีกครั้ง ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป เราจะทำทุกอย่างตามพยานหลักฐาน หากมีประเด็นใดเกี่ยวข้องกับใครที่มีการอ้างถึงเราก็จะสอบปากคำต่อไป" นายจรศักดิ์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า การออกหมายเรียกนายอนันต์ให้มารับทราบข้อกล่าวหา เนื่องจากดีเอสไอพบหลักฐานว่า การซื้อขายที่ดินกว่า 46 ไร่ บริเวณวัดพระธรรมกาย ในราคากว่า 93 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินถึง 3 เท่า เฉลี่ยไร่ละประมาณ 2 ล้านบาท และไม่ปรากฏหลักฐานการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว จากนั้น นายอนันต์ได้ขายที่ดินแปลงนี้ต่อให้บุคคลอื่น และได้นำเงินที่ได้จากการขายประมาณ 303 ล้านบาท บริจาคให้กับมูลนิธิคุณยายจันทร์ ชนบทยูง ซึ่งมีพระธัมมชโย เป็นองค์อุปถัมภ์